

Thông cáo báo chí
Số: ... - HVN/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Honda Việt Nam sẽ ra mắt hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới tại triển lãm Ô tô Xe máy Việt Nam 2024

Mẫu xe gắn máy điện cho học sinh ICON e:

Sản phẩm đầu tiên của Honda được sản xuất hàng loạt dành cho người dùng tại Việt Nam là ICON e: - mẫu xe gắn máy điện thiết kế hướng tới đối tượng học sinh

Thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ, mang hơi thở tương lai đầy khác biệt với những đường nét cắt xẻ gọn gàng, vuông vắn.

Xe được trang bị pin lithium-ion cao cấp, đạt tiêu chuẩn an toàn của Honda.

Với mong muốn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận, mẫu xe điện mới được HVN phân phối với mức giá hấp dẫn.



ICON e:

Mẫu xe máy điện cao cấp CUV e:

Mẫu xe máy điện CUV e:, với công suất tương đương 110cc, sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: (MPP) – mẫu pin có thể tháo rời để hoán đổi. Thiết kế nổi bật với phong cách đơn giản, tinh tế, kết hợp với hai màu chủ đạo đen và trắng.

CUV e: được trang bị động cơ mạnh mẽ với ba chế độ lái (Tiêu Chuẩn, Thê Thao, Tiết Kiệm) cùng chế độ hỗ trợ lùi để di chuyển trong không gian hẹp. Xứng tầm là một mẫu xe điện cao cấp của nhà Honda, CUV e: mang nhiều tiện ích hiện đại và vượt trội.



CUV e:

Nguồn: <https://global.honda/en/newsroom/news/2024/2241009eng.html>

Hoạt động trưng bày và trải nghiệm sản phẩm xe máy

Bên cạnh những siêu phẩm mới được ra mắt, HVN cũng mang đến Triển lãm năm nay những góc trưng bày dài sản phẩm sống động và loạt hoạt động trải nghiệm xe cực hấp dẫn.

Khu trưng bày với thiết kế độc đáo, mô tả phong cách sống (lifestyle) đặc trưng gắn liền với từng sản phẩm, mang đến cá tính ấn tượng trong từng lựa chọn thực tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như truyền tải tinh thần hứng khởi của Honda năm 2024. Trong đó nổi bật phải nói đến góc trưng bày những dấu mốc vàng son trong lịch sử 40 năm ra đời và phát triển của mẫu xe tay ga SH và “thế giới xe phân khối lớn” cực hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại những cảm hứng bất tận cho các tín đồ đam mê tốc độ.

Tại Triển lãm năm nay, HVN mong muốn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn hơn đối với Xe máy thông qua loạt trò chơi tương tác đầy sáng tạo. Các hoạt động như ký tên lên cây LED, cho phép khách hàng để lại dấu ấn cá nhân, cùng Honda hướng đến một tương lai xanh và bền vững. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể thỏa mãn đam mê tốc độ với chương trình lái thử xe các dòng xe phổ thông và phân khối lớn. Đặc biệt, hoạt động thiết kế mũ bảo hiểm sẽ giúp bạn tự tay sáng tạo những chiếc mũ độc đáo của riêng mình. Chuỗi hoạt động này hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thư giãn, sáng tạo và đầy cảm hứng cho khách tham quan tại Motor Show.

3. Lịch trình hoạt động của gian hàng Honda

Với những hoạt động, trò chơi thú vị ở cả khu vực gian hàng Ô tô và Xe máy, Honda Việt Nam sẽ mang tới không gian trải nghiệm phấn khởi cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Triển lãm mở cửa cho khách hàng tham quan từ 17h ngày 23/10 đến hết 27/10, trong đó lịch trình của HVN cụ thể như sau:

(ảnh visual schedule)

Gian hàng của Honda với chủ đề “**Tăng tốc, mở lối tương lai xanh**” chứa đựng nhiều bất ngờ hấp dẫn chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị của những ai đam mê công nghệ cùng sự ứng dụng trên các phương tiện di chuyển hiện đại. Honda Việt Nam kính mời quý khách hàng đến với Triển lãm và gian hàng Honda để khám phá và nâng tầm trải nghiệm.